

โสเภณีองค์พระ

Prostitute around Prapathom Chedi.*

นางสาววิลาสินี โสภภาพ, นางสาวกนกนาถ บัวมาศ
นางสาวศุภาวีร์ หนูแก้ว, นางสาวอโรชา อิ่มกลับ
นายนับนิรันดร์ อวะภาค และนางสาวโสภิตา จันโทศรี¹

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง โสเภณีองค์พระ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่เลือกประกอบอาชีพการค้าบริการทางเพศของกลุ่มโสเภณีบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และปัจจัยที่ทำให้กลุ่มโสเภณีเหล่านี้เลือกองค์พระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งขายบริการทางเพศ วิธีการเก็บข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มโสเภณีบริเวณองค์พระนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นโสเภณีระดับล่าง โดยพิจารณาจากค่าบริการและกลุ่มคนที่มาใช้บริการ กล่าวคือ ค่าบริการประมาณ 300 บาทต่อครั้ง ผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่สูง เช่น แรงงานกรรมกร เป็นต้น สาเหตุการเลือกประกอบอาชีพดังกล่าวเกิดจากมีระดับการศึกษาต่ำ ผ่านการหย่าร้าง รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมีน้อยลง และสาเหตุที่โสเภณีเลือกขายบริการทางเพศที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์นั้น เพราะสถานที่ตั้งดังกล่าวเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น มีร้านอาหารและโรงแรมที่พุดเปิดให้บริการมากมาย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ปัจจัยที่กล่าวมานี้จึงสนับสนุนการขายบริการทางเพศให้เป็นไปได้โดยสะดวก

คำสำคัญ : โสเภณีระดับล่าง , การขายบริการทางเพศ, องค์พระปฐมเจดีย์

Abstract

The research, Prostitute around Prapathom Chedi , aims to study the reasons some women opt for being prostitutes and the factor encouraging them to choose Prapathom Chedi for prostitution. The research employed in-depth interview and

* อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

¹ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

observation for data collection. The research reveals that most prostitutes are low class with 300 baht for each service and the customers are low class people like laborer. These prostitute are low educated, widows, with low income and these become their obstacle to find and alternative occupation. As the area around Prapathom Chedi is prominent as the socio-economic centre with a lot of food shops, hotels and interesting sight seeing, they choose this area for prostitution.

คำสำคัญ : low class prostitute, prostitute career, Prapathom Chedi

คำนำ

นครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีความบริบูรณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว และเป็นที แสงบุญของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ก็คือ องค์พระปฐมเจดีย์หรือที่คนในพื้นที่เรียก กันติดปากว่า“องค์พระ”ที่แห่งนี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แห่งหนึ่งในเมืองไทย เป็นที่ตั้งของพระอารามหลวงและยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 ด้วย นอกจากนั้นในบริเวณองค์พระก็ยังมีตลาด ร้านค้าร้านขายรายล้อม จากการศึกษา ผลงานวิจัยของ นางสาวรัชญา ชาลี และคณะ ซึ่งกล่าวถึงการใช้พื้นที่บริเวณองค์พระปฐม เจดีย์ไว้ว่า “ผู้ที่มาใช้พื้นที่ มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน และแต่ละพื้นที่ผู้ที่มาใช้พื้นที่ก็มีความ แตกต่างกันทั้งกิจกรรมและเวลาเช่น ด้านข้างพิพิธภัณฑน์มีคนเข้ามาเล่นหมากรุกหรือ ชมรมเปตองในช่วงเย็น แต่ในช่วงเวลาเดียวกันในพื้นที่ตลาดได้รุ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของ ร้านค้าและบริการอย่างคับคั่ง” ทำให้ที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใน จังหวัดนครปฐม และสามารถดึงดูดทั้งคนในและคนนอกพื้นที่ให้เข้ามาเยี่ยมชม โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณพระปฐม เจดีย์ และด้วยความที่เป็นแหล่งรวมของผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ รวมถึงกลุ่มอาชีพ ขายบริการทางเพศ หรือ โสเภณี ด้วย

โสเภณีเป็นอาชีพที่แม่คนไทยด้วยกันก็ยังคงถูกและหมิ่นเกียรติอยู่เสมอมา แต่คนที่ ประกอบอาชีพนี้ก็ยังมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในบริเวณพระปฐมเจดีย์นั้น อาชีพ นี้ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีมาช้านานแล้ว โสเภณีบริเวณองค์พระนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มที่ใช้บริเวณภายในองค์พระเป็นที่ในการขายบริการ และ กลุ่มผู้ที่ขาย บริการบริเวณริมถนนรอบนอกองค์พระ ในบริเวณรอบ ๆ องค์พระนับว่าเป็นแหล่ง

โสภณีสถานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐม และยังมีผู้ขายบริการให้เลือกมากมายในราคาและอายุที่แตกต่างกัน

ผู้ศึกษาได้ไปเฝ้าสังเกตการณ์ที่พระปฐมเจดีย์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เกิดความสนใจว่าคนกลุ่มใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ การให้บริการต่อครั้ง มีอัตราการให้บริการเท่าไรบ้าง ผู้ใช้บริการอยู่ในวัยใดบ้าง และปัจจัยอะไรที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้หันมาประกอบอาชีพขายบริการ และเหตุใดจึงเลือกบริเวณรอบ ๆ องค์พระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งขายบริการทางเพศ

จากความสนใจดังกล่าว จึงนำไปสู่คำถามวิจัยที่ว่า **“เหตุใดบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จึงมีการค้าบริการทางเพศ และการค้าบริการทางเพศมีลักษณะอย่างไร”**

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพผู้ขายบริการทางเพศ (โสภณีสถาน) ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
2. ศึกษาอัตราการให้บริการในการให้บริการทางเพศต่อครั้ง
3. ศึกษาวัยของผู้ที่มารับบริการ
4. ศึกษาสาเหตุการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
5. ศึกษาสาเหตุที่ทำให้โสภณีสถานเลือกบริเวณรอบ ๆ องค์พระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งในการขายบริการ

วิธีการศึกษา (Research Method)

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศในบริเวณรอบ ๆ องค์พระปฐมเจดีย์ รวมถึงกลุ่มคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศของกลุ่มคนเหล่านี้

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มที่ทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบบสอบถาม สัมภาษณ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัย (Key informants) คือ กลุ่มผู้ที่คลุกคลีกับผู้ค้าบริการทางเพศ เช่น กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุ่มผู้ประกอบการค้ารอบองค์พระปฐมเจดีย์ ในการเข้าถึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ขายบริการทางเพศนั้น ใช้ลักษณะเป็นการ โยนหินถามทางจากผู้ใกล้ชิดที่ค่อยๆ เข้าใกล้กลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆ (Snowball Sampling)

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อาศัยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสอบถามไปเรื่อยๆ เมื่อพบผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นผู้ค้าบริการทางเพศ(key informant) จะเน้นการสัมภาษณ์เจาะลึกว่ามีสาเหตุใดที่เลือกบริเวณรอบๆ องค์พระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งค้าบริการ

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

จากการที่ได้เข้าไปสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ในบริเวณรอบ ๆ องค์พระปฐมเจดีย์ จากกลุ่มคนหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าบริการ และนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลร่วมกัน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ว่าเรื่อง อัตราค่าบริการในการให้บริการทางเพศ ภัยของผู้ที่มาใช้บริการ สาเหตุการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ สาเหตุที่เลือกบริเวณรอบ ๆ องค์พระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งในการขายบริการ

ผลการศึกษา

จากการวิจัยและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโสเภณีที่ค้าบริการทางเพศบริเวณรอบๆ องค์พระปฐมเจดีย์แล้วทำให้พบว่ากลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโสเภณีระดับล่าง และค่าบริการของพวกเธอขึ้นอยู่กับวัยและรูปร่าง หากมีวัยที่ไม่สูงนักและมีรูปร่างที่ดีก็จะได้รับค่าบริการที่ค่อนข้างสูง ในบางรายอาจได้รับค่าบริการมากถึงหลักพันหรือหลักหมื่นเลยทีเดียว แต่โสเภณีกลุ่มนี้มีเพียงจำนวนน้อยในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชายกลางคนจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีอายุตั้งแต่ 30 ปี (ส่วนใหญ่เป็นกรรมกร) จนถึง 80 ปี อัตราในการให้บริการต่อครั้งอยู่ที่ราคา 300 บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงนักสำหรับผู้ประกอบอาชีพโสเภณีโดยทั่วไป

ช่วงเวลาของการประกอบอาชีพคือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน โดยเริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนกระทั่งถึง 6 โมงเย็น และช่วงค่ำจะเริ่มตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นต้นไป พวกเธอสามารถเลือกได้ว่าจะทำช่วงใดก็ได้ ถ้าหากว่าเป็นโสเภณีที่มีภาระต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัว (บุตรหรือพ่อแม่) จะเลือกทำในช่วงกลางวันมากกว่า เพราะเป็นเวลาที่บุตรไปโรงเรียนและไม่เสี่ยงเป็นที่สงสัยของคนในครอบครัว เพราะบางรายเธอต้องปกปิดอาชีพไว้ไม่ให้ทางบ้านรับรู้

การแต่งกายของกลุ่มโสเภณีจะมีลักษณะเฉพาะที่สามารถสังเกตได้คือ พวกเธอจะมีกระเป๋าเครื่องสำอางติดตัวและแต่งหน้าอยู่เสมอ ยืนหรือนั่งรอที่บริเวณรอบ ๆ องค์พระ

ปฐมเจดีย์(บริเวณใต้ต้นไม้และส่วนมากอยู่บริเวณประตูทางทิศตะวันตกขององค์พระ) โดยไม่เคลื่อนย้ายไปไหน เพื่อรอผู้ที่มาใช้บริการ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพโสเภณีองค์พระ สามารถตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่าเป็นผลมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากโสเภณีเหล่านี้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัว พวกเขาต้องหาเลี้ยงปากท้องของตนเองและครอบครัว ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นไปเพื่อคนในครอบครัวมากกว่าที่ใช้จ่ายเพื่อตัวเอง ทางกลุ่มผู้วิจัยได้เข้าไปสัมภาษณ์ทำให้เห็นได้ว่ากลุ่มโสเภณีเหล่านี้ไม่มีการใช้จ่ายเสพติดแต่อย่างใด ในบางรายพบว่าภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของบุตรทั้งค่าอาหารและค่าเล่าเรียนเป็นภาระที่หนักมากสำหรับพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะมีอาชีพที่มีรายได้และเป็นอาชีพที่สุจริตมีเกียรติแต่ก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่มีมากเกินไปในสภาพเศรษฐกิจที่ทุกอย่างต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรา ดังนั้นอาชีพโสเภณีจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในบรรดาทางเลือกที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเขานี้ เพราะเป็นอาชีพที่ได้เงินมาอย่างรวดเร็วแม้จะต้องแลกด้วยร่างกายของพวกเขาก็ตาม

จากข้อมูลที่ได้ทำให้พบอีกว่าสาเหตุอีกข้อหนึ่งที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากสาเหตุข้อแรกคือ กลุ่มโสเภณีส่วนใหญ่มักจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วและมีปัญหาครอบครัวแตกแยก จนเป็นเหตุให้แยกทางกันไป ทำให้พวกเขาขาดศรัทธาในชีวิตคู่และยินดีกับความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดและจริงจัง ขอเพียงใครก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทองแก่เธอได้พวกเขาก็ยินดีที่จะให้บริการความสุขแก่พวกเขา อีกสาเหตุก็คือ กลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาที่ไม่สูงนัก โดยการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเขาต้องมาประกอบอาชีพนี้

จากการที่ได้ไปพูดคุยและสัมภาษณ์กับกลุ่มโสเภณีบริเวณองค์พระ ทำให้กลุ่มผู้วิจัยได้ทราบถึงเหตุผลของพวกเขานี้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ได้เงินมาง่าย เป็นอาชีพที่ไม่ผูกมัดตัว และเป็นอิสระ อีกทั้งโสเภณีเหล่านี้มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก พวกเขาเล่าให้ฟังอีกว่าแม้ว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่สบาย ทำงานง่ายรายได้ดี แต่พวกเขาก็ต้องเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าอาชีพที่พวกเขาทำนั้นเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายข้อหาค้าประเวณี พวกเขาเหล่านี้ได้ผ่านการถูกจับเข้าห้องขังมาแล้วทั้งสิ้น แต่เมื่อมีการประกันตัวเป็นเงินห้าร้อยบาท เพื่อแลกกับอิสรภาพของพวกเขานี้ พวกเขาจึงกลับมาประกอบอาชีพนี้เช่นเดิม การถูกเจ้าหน้าที่จับถือเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขา แต่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จะมีกวาดล้างโสเภณีอย่างจริงจังในช่วงเทศกาลเท่านั้น เช่น ช่วงงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ช่วงการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น นอกจากช่วงเวลาที่กล่าวมานี้ ตำรวจก็จะไม่เข้มงวดในการจับกุมมากนัก พี่หนู (นามสมมติ) เป็นผู้ขายบริการทางเพศ คนหนึ่งที่ขายบริการอยู่ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ในช่วงเวลากลางวัน พี่หนูได้เล่าถึงเหตุผลในการประกอบอาชีพค้าบริการว่า เธอเคยเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งมาก่อน แต่ชีวิตการทำงานในบริษัทนั้นปราศจากความเป็นส่วนตัว และต้องทำงานตามระบบเวลาของบริษัทซึ่งต้องเข้าเป็นกะ และที่สำคัญเมื่อเธอลาออกจากการทำงานในบริษัทแล้ว เธอก็ไม่สามารถหางานอื่นที่ดีกว่านี้ได้แล้ว เพราะเธอไม่สามารถแข่งขันกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและมีศักยภาพที่มากกว่าเธอได้ เธอจึงหันมาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในบริเวณองค์พระ ซึ่งการขายบริการทางเพศ สามารถเลือกขายบริการในเวลาใดก็ได้ จึงมีอิสระ และยังได้รับค่าตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นที่สามารถทำได้ ประกอบกับการขายบริการทางเพศเป็นงานสบาย ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากมาย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้กลุ่มผู้ค้าบริการพอใจที่จะมาประกอบอาชีพนี้มากกว่าที่จะประกอบอาชีพอื่น

จากการศึกษาข้อมูลการใช้สถานที่บริเวณรอบองค์พระทำให้กลุ่มผู้วิจัยสามารถตอบคำถามที่ว่าเหตุใดจึงเลือกขายบริการทางเพศที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ผลการศึกษาพบว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณองค์พระเป็นศูนย์กลางทางการค้าของจังหวัดนครปฐม และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีกลุ่มคน รวมทั้งนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาตลอดเวลาและสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้พื้นที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ยังล้อมรอบไปด้วยสถานที่ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพโสเภณี โดยสังเกตได้จาก มีการตั้งโรงแรมถึง 2 แห่งในบริเวณถนนต้นสน คือ โรงแรมมิตรสัมพันธ์ และโรงแรมสวรรค์ ซึ่งโรงแรมทั้งสองแห่งนี้เป็นโรงแรมที่มีราคาเช่าที่ถูก จึงทำให้กลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศมาใช้บริการกับโรงแรมดังกล่าวเป็นประจำเมื่อมีลูกค้ามาซื้อบริการ นอกจากนี้ในแถบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ยังมีพาร์ทเมนท์ซึ่งอยู่ในซอยเล็ก ๆ เป็นที่พักอาศัยราคาถูกของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพโสเภณีด้วย จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นทำเลที่ดีที่สุดของกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศในจังหวัดนครปฐม

ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ทราบว่าเป็นบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศจะมีอาชีพเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืด แต่ถ้าจะมองในแง่ของความเป็นมนุษย์ธรรมดาก็จะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ก็

ดำเนินชีวิตไปตามวิถีชีวิตต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด พุทธสถานแห่งนี้อาจจะเป็นที่พึ่งใบบุญของมนุษย์เหล่านี้ก็เป็นได้

และจากการศึกษาวิจัยรวมทั้งการสอบถามทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโสเภณีก็พบว่าหลายฝ่ายต่างก็มีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้วิจัยเองพบว่า อาชีพโสเภณีไม่ได้เป็นอาชีพที่เลวร้ายอย่างที่ใครหลายคนคิด เนื่องจากการขายบริการทางเพศของกลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ได้มีด้านลบเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีด้านบวกที่หลายๆคนอาจมองไม่เห็น และเหล่านี้คือความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ายที่ถูกลดเลี้ยวอยู่กับผู้ขายบริการที่ได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับโสเภณีแก่กลุ่มผู้วิจัย ดังนี้

กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมักจะมีหน้าที่พาโสเภณีเหล่านี้ไปส่งแขก รวมถึงกลุ่มแม่ค้าผู้ขายของบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ได้ให้ความเห็นว่า โสเภณีเหล่านี้ได้กลายเป็นที่รองรับและระบายอารมณ์ทางเพศของบรรดาผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศแต่มีรายได้น้อย หรือชายที่ยังเป็นโสด รวมทั้งชายสูงวัยที่ภรรยาไม่ประสงค์จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้ว หากไม่มีโสเภณีเหล่านี้ คงจะเกิดปัญหาการฉุดคร่าผู้หญิงคนอื่นมากระทำชำเราให้กลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปได้

ข้อเสนอแนะในการศึกษา

อยากให้สังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพโสเภณีว่า แท้จริงแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของสังคม หากแต่เป็นผลมาจากความบกพร่องของโครงสร้างทางสังคมที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเป็นเหยื่อของสังคม อยากให้ปรับทัศนคติจากเดิมที่มองว่าอาชีพโสเภณีเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจ แต่ให้มองว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์ที่ต้องหาเลี้ยงปากท้องตนเองและยังต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัว ฉะนั้นอาชีพนี้จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในบรรดาทางเลือกที่มีอยู่อย่างจำกัดของคนชั้นล่างในสังคม

คำขอบคุณ

รายงานการวิจัยเรื่อง “โสเภณีองค์พระ” ได้ผ่านกระบวนการการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนลุล่วงไปด้วยดี และได้รับความกรุณาและอนุเคราะห์จาก กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง บริเวณรอบกำแพงองค์พระปฐมเจดีย์ คุณป้าผู้ให้บริการความสะดวกในการเข้าห้องน้ำในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าด้านอาชีพอายุของผู้ที่มาใช้บริการโสเภณี และที่สำคัญอย่างยิ่งของงานวิจัยชิ้นนี้คือผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ที่ให้ความร่วมมือและบอกเล่าเรื่องราวอย่างเป็นกันเองที่

มีประโยชน์ต่อการทำวิจัย ทั้งข้อมูลเชิงลึก ทักษะคิด และความรู้ประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิต คุณค่าและประโยชน์อันพึงได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ เป็นข้อมูล แลกเปลี่ยน ให้ความรู้ และความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจทุกท่านได้

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา. โสภณเด็ก สภาพปัญหา บังคับสาเหตุ และแนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,ม.ป.ป.

ภัสสร ติมานนท์ และคณะ. รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น โครงการศึกษาลักษณะด้าน ประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

ยศ สันตสมบัติ. แม่หญิงเสียดายตัว ชุมชนและการค้าประเวณีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ตุลา จำกัด, 2535.

วรรษญา ซาลี และคณะ. การใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์. นครปฐม: ภาควิชา สังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท., ม.ป.ป.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. เอกสารประกอบการอภิปรายทาง วิชาการ NIC เขตปลอดโสภณ. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.